

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## กรุงเทพฯธุรกิจ

## กต.ชี้'ไอเฟค'ทำผิดก.ม.บอร์ดประชุม 2 ครั้งเป็นโมฆะ-สั่งเร่งถอยใหม่

ตลาดสั่งแจงข้อมูลเปลี่ยนวันประชุมผู้ถือหุ้น-ควานหาผู้รับผิดชอบภายใน 31 มี.ค. นี้  
ก.ล.ต.สั่งไอเฟค เร่งประชุมบอร์ด เพื่อกำหนด วันประชุมผู้ถือหุ้น และปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ  
ระบุมารประชุมรอบที่ผ่านมา ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ด้านตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงข้อมูลและถามหา  
คนรับผิดชอบ ชี้ตลิ่งตาย วันนี้ ส่วนโบรกประเมินคณะกรรมการ ที่ประชุมต้องรับผิดชอบ

## ตลาดปลื้มกองทุนเกาหลี สนซื้อหุ้นจ่าย'ปันผลสูง'

ตลาดหลักทรัพย์นำ 8 บจ.โรดโชว์เกาหลีครั้งแรก เผยได้รับการตอบรับดี มี 20 กองทุนมูลค่า  
ทรัพย์สินรวมกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์เข้าร่วม หวังดึงเงินลงทุนหุ้นไทย ขณะที่วานนี้ต่างชาติ ตุ่มซื้อ  
หุ้นไทย 1 หมื่นล้าน ผ่านบิ๊กล็อต บีเจซี 5 พันล้าน

## ถกคปท.ทำประกันอนุเบอร์เฉพาะ

ประกันวินาศภัย ถก คปท. ทำประกันแท็กซี่เบอร์โดยเฉพาะ ย้ำเบี้ยไม่แพง ขจัดปัญหาใช้รถ  
ผิดประเภท พร้อมขงลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ 15,000 บาทหวังภาครัฐส่งเสริมการประกันภัย ปีนี้  
ล้นโต 3-4%

## ไทยรัฐ

## ยกเลิกใบอนุญาตรถตู้เหลือ 2 ปี "พิชิต"จี้ขนส่งทางบกยกเครื่องแผนปฏิรูปด่วน

"พิชิต" จี้ขนส่งเร่งสรุปแผนปฏิรูปด่วนพร้อมเลิกยกเลิกใบอนุญาตเดินรถตู้เหลือ 2 ปีช่วงเปลี่ยน  
ผ่านจาก 10 ปี และเริ่มสัมปทานใหม่พร้อมกัน 7 ปี ลั่นให้ใช้กฎหมายปกติที่มีอยู่และให้เกิดในปี  
พร้อมเร่งหามาตรการความปลอดภัยการใช้รถตู้โดยสารประจำทางด้วย

มีน!เด็กไทยขาดสารอาหารอื้ออึง เร่งหนุนคนบริโภคไข่ 300 ฟอง รัฐ-เอกชนรวมพลังรณรงค์  
หนัก

นายเรวัตติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง  
เปิดเผยว่า หลังร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ เปิด "โครงการรณรงค์บริโภคไข่  
ไก่ของคนไทย 300 ฟอง" ตามแผนยุทธศาสตร์ไข่ไก่ พ.ศ.57-61 ในปี 59 ที่ผ่านมา เพราะคนไทย  
บริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ปี 59 สามารถเพิ่มอัตราการ  
บริโภคไข่ไก่ของคนไทยได้ 240 ฟองต่อคนต่อปี จาก 220 ฟองต่อคนต่อปี ตั้งเป้าปี 61 สามารถผลักดัน  
การบริโภคไข่ไก่ของคนไทยได้ถึง 300 ฟองต่อคนต่อปีได้สำเร็จ

## รอปดลีส็อก "วินด์ฟาร์ม"

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สรุปผลการตรวจสอบการเช่าที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) จำนวน 17 โครงการ ไม่ผิดกฎหมาย ส.ป.ก. และให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์นั้น ทาง กกพ.ต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจาก ส.ป.ก.ก่อน จากนั้นจะพิจารณาปลดล็อกการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงการวินด์ฟาร์มจากก่อนหน้านี้ กกพ.ได้ชะลอการออกใบอนุญาต 11 ราย จำนวน 700 เมกะวัตต์

**"พิเชฐ"จัดแถวแอปพลิเคชัน ทำธุรกิจไทยต้องจ่ายภาษี**

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผย ถึงการจัดระเบียบธุรกิจบริการแบบ Over-the-Top หรือOTT ว่าขณะนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต่างประสบปัญหาเรื่องการให้บริการ OTT ซึ่งเป็นบริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต อาทิ Line, Facebook, Youtube, บริการUber, Alibaba, Airbnb รวมถึงกูเกิลด้วยนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องหารือร่วมกันระหว่างการจัดเก็บภาษีและการส่งเสริมธุรกิจที่มีนวัตกรรมซึ่งต้องกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม

**คลังลุ้นจีดีพีปีไก่แตะ 4%**

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า สศค.เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะมีโอกาสเติบโตได้ 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (จีดีพี) จากอานิสงส์ของภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวก 2.5% แต่อย่างไรก็ตาม สศค.ก็ยังคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 3.6% ของจีดีพีตามประมาณการเดิม โดยการขยายตัวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ส่วนการเติบโตช่วงครึ่งปีแรกนั้นประเมินว่ายังเป็นไปตามคาดการณ์

**กูเกิลไทยไม่กระทบโฆษณาถูกถอน**

นายเบน คิง หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า กูเกิลมีความสนใจที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการกระตุ้นและผลักดันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะโครงการดิจิทัล พาร์ค ซึ่งรัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็นซิลิคอน วาลเลย์ ของไทย "เราสนใจแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อมองถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลไทยเสนอให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนเรามีโอกาสเข้าพบและหารือเรื่องนี้ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) หลายรอบแล้ว แต่ขณะนี้ถือว่าเร็วเกินไปที่จะประกาศหรือพูดอะไรไปมากกว่านี้"

**จ่อขึ้น "ท็อป 5" ดิวตี้ฟรีโลก "คิงเพาเวอร์" ผุดโปรเจกต์ยักษ์ 1.25 หมื่น ล.**

"คิง เพาเวอร์" ทุ่มกว่า 1.25 หมื่นล้านบาท ผุดร้านค้าปลอดอากรกลางเมืองรุกดิวตี้ฟรีต่างประเทศ-ปรับโฉมยกเครื่องดิวตี้ฟรีรางน้ำ หวังเป็นแหล่งช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ จ่อเปิดใหม่

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ต.ค.60 ตั้งเป้าติด 1 ใน 5 ดิวตี้ โลกภายใน 5 ปี ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจระดับโลก ดันยอดขายปีนี้โต 20%

### กสทช.เรียกทีวีดิจิทัลยื่นรับเงิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่าจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั้น ขณะนี้มีผู้มายื่นขอขยายระยะเวลาการชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัลแล้ว 11 ราย อาทิ ช่องนิวส์ทีวี ของบริษัท ดี เอ็นโปรดคาสท์ จำกัด, ช่องเนชั่นของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด, ช่องโมโน 29 ของบริษัท โมโน โปรดคาสท์ จำกัด, ช่องไทยรัฐทีวี ของบริษัท ทริปเปิล วี โปรดคาสท์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน กสทช.ให้ความเห็นชอบไปแล้ว

### สงกรานต์ก่อยคนหนีท่วมหัว งดปาร์ตี้-ช้อปปิ้งจุดกำลังซื้อหยุดขยายซบเซา

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บรรยากาศการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯปีนี้ คาดว่าจะซบเซากว่าที่คาดไว้ โดยประชาชนกว่า 64% ระบุว่าขอประหยัดและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่องจากยังกังวลปัญหาเรื่องกำลังซื้อหลังจากเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปี เพื่อให้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีจากโครงการช้อปช่วยชาติ โดยบางส่วนมีการซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือใช้โปรโมชันช้อปก่อนผ่อนทีหลัง 3-6 เดือน ทำให้ยังต้องมีภาระผ่อนชำระอยู่

### เดลินิวส์

### อีตันปรับแผนขายเอ็มพีวี

นางอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท อีตัน อิมพอร์ต จำกัด ผู้บริหารอีตันชอยด์ จำกัดขายรถหรูใช้แล้ว เปิดเผยว่า ปีนี้อีตันได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 400 คัน หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มจากปีที่แล้ว 15% อีกทั้งได้ปรับกลยุทธ์การตลาดเน้นออกตลาดโชว์รถ จัดกิจกรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการใช้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ครอบครัวที่ใช้รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (เอ็มพีวี) โดยเฉพาะรถ อัลพาร์ด และเวลไฟร์ จะมีให้เลือกครบทุกรุ่น โดยสัดส่วนการขายจากนี้ไปจะเป็นรถเอ็มพีวี 80-85% และส่วนที่เหลือ 15-20% เป็นรถยนต์นั่ง และรถซูเปอร์คาร์

### 'บิกซี'สร้างภาพลักษณ์ จัดแคมเปญขายมือถือ

นายสุทธิพงษ์ จันทรภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจโทรศัพท์มือถือ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแผนงานปี 60 ว่า ได้ชิงขบวนการตลาด 10 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญงานมหกรรมมือถือ บิกซี บิ๊กแบง โมบาย เซลล์ ตั้งแต่วันที่ 3-17 เม.ย. นี้ ในห้างบิกซีทั่วประเทศที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 131 สาขา เพื่อต้องการยกระดับการจำหน่ายมือถือผ่านหน้าร้านมากขึ้น โดยแคมเปญครั้งนี้

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จะนำมือถือยี่ห้อต่าง ๆ มาทั้งที่เปิดตัวใหม่ ล่าสุด และ รุ่นปัจจุบัน มาลดราคาสูงสุด 70 % พร้อมด้วยของแถมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งเป้าหมายยอดขายภายในงาน 100 ล้านบาท และช่วยผลักดันให้ กลุ่มโทรศัพท์มือถือทั้งปีมียอดขายเติบโต 30% จากแคมเปญที่จัดต่อเนื่องทุก 3 เดือน

**ใช้จ่ายสงกรานต์กร่อย ชาวบ้าน 64% ลดฉลอง ชี้อยู่ผ่อนหนี้หลังแอ่น**

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บรรยากาศการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ปีนี้คาดว่าจะซบเซากว่าที่คาดไว้ โดยมีประชาชนกว่า 64% ระบุว่า จะขอประหยัดและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่องจากประชาชนยังกังวลปัญหาเรื่องกำลังซื้อ หลังจากมีการเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปีเพื่อให้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีจากโครงการช่วยเหลือชาติ โดยบางส่วนมีการซื้อด้วยบัตรเครดิต หรือใช้โปรโมชั่นซื้อก่อนผ่อนทีหลัง 3-6 เดือน ทำให้ทุกวันนี้ยังต้องมีการระผ่อนชำระอยู่

**โบรกเกอร์-บจ. ร้องจี้ ก.ล.ต. เพิ่มค่าธรรมเนียม**

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. กำลังทบทวนการเก็บค่าธรรมเนียมการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับการทำงาน และอัตราในต่างประเทศ โดยทยอยปรับเปลี่ยนใน 3 ปี (61-63) หลังจากอัตราเดิมใช้มา 25 ปีแล้ว

**ลุ้นเชลซีดันขึ้นเวทีโลก คาดรายได้ทะยาน 25%**

น.ส. ณัฐชไม ถนอมบุรณเจริญ กรรมการผู้จัดการ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป เปิดเผยภายหลังการให้ข้อมูลนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ว่า ผลลัพธ์ของปีที่ได้ก้าวสู่ระดับโลก หลังจากใช้งบจำนวนมากเพื่อไปทำการตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าไปให้การสนับสนุน รวมถึงการเข้าเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการกับทีมฟุตบอลสโมสรเชลซี ทีมจ่าฝูงในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และ เซ็นสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอล ลีก คัพ อังกฤษ เป็นเวลา 3 ฤดูกาล (60/61 -62/63) พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น ฟุตบอลอีเอฟแอล คัพ เนื่องจากทำให้นักลงทุนและผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จักสินค้าของบริษัทมากขึ้น

**ถกคปท. ประกันฯ แท็กชื่อเบอร์ แก้ปัญหาใช้รถผิดประเภท วันไม่ได้รับความคุ้มครอง**

นายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปท.) เพื่อขอให้พิจารณาจัดทำแบบประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีพิเศษสำหรับรถแท็กชื่อเบอร์โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาการใช้รถผิดประเภท ด้วยการนำประกันภัยส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็นการทำให้เกิดความชัดเจนให้รถแท็กชื่อเบอร์ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในอนาคต

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## 3กรมรักษาภาษี5เดือนวีดี ส่งออกพุ่งสูงจีดีพีโต4%

นายภูษิต ภูษิตวิภากร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) พบว่าจัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ 1.98 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 6.16 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,421 ล้านบาท เป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.08 หมื่นล้านบาท ด้านกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 2.23 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2,907 ล้านบาท จากภาษียาสูบ ภาษีรถยนต์ และภาษีสุรา

## ไทยถกรัฐบาลทรัมป์ครั้งแรก3เม.ย.

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี 60 วันที่ 3 เม.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯ เป็นการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรก กับสหรัฐ ภายใต้รัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ถือเป็นโอกาสดีในการหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างกัน ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

## เปิดแบงก์ผู้สูงอายุเม.ย.นี้ ออกรีวิวท์มอร์เกจปล่อยกู้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดตัวธนาคารผู้สูงอายุในช่วงต้นเดือน เม.ย. นี้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการธนาคารผู้สูงอายุจะมีทั้งการปล่อยสินเชื่อและการรับเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือรีวิวิท มอร์เกจ ซึ่งกำหนดวงเงินก้อนแรก 5,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นำกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ มีจำนวนผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 คนต่อสัญญา ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี

## มติชน

## แนะธุรกิจซ่อมรับมือเทคโนโลยี ประคององค์กรช่วงเปลี่ยนผ่านหนุนรุ่นใหม่ช่วยคิดเพิ่มทางรอด

ไทยพาณิชย์แนะปรับวัฒนธรรมองค์กร หนุนคนรุ่นใหม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มทางรอดธุรกิจรับมือเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านด้าน ก.ล.ต. คาดกลางปีจะเห็นฟินเทคเข้าไปทดลองในแซนด์บ็อกซ์จริง 1 ราย

## คิงเพาเวอร์ทุ่ม1.25หมื่นล.ลงทุน5ปีปรับนักท่องเที่ยวพุ่ง

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า ได้ตั้งงบลงทุนในแผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่ 1.25 หมื่นล้านบาท โดย 1 หมื่นล้านบาท สำหรับสร้างร้านค้าปลอดอากร (duty free) ในเขตเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ และศึกษาลงทุนร้านค้าปลอดอากรในต่างประเทศ เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะใช้เวลาลงทุนเฉลี่ย 1-2 พันล้านบาท และจะใช้งบกว่า 2.5 พันล้านบาท ปรับปรุงร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ฯ รางน้ำ ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก คือ จีน และกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนที่กำลังซื้อมาแรงอย่าง เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศ สร้างยอดขายเติบโตเฉลี่ยเกิน 20% ทั้งนี้ ระหว่างการปิดซ่อมจะย้ายสินค้าตัวดีฟรีทั้งหมด ไปวางจำหน่าย ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 26 เมษายนนี้

### ก.ล.ต.เพิ่มค่าธรรมเนียมรับต้นทุนปฏิบัติงานจริง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับต้นทุนในการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. โดยทยอยปรับเปลี่ยนใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563

### ข่าวสด

### มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้ดีเลิศ-โตพุ่งเอกชนชี้ส่งออกไปได้สวย-หวั่นบาทแข็งตัวจุด

เอกชนคาดส่งออกปีนี้โตได้ 2-3% จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แต่ยังห่วงปัจจัยลบเรื่องค่าเงินบาทผันผวนเพราะตั้งแต่ต้นปีแข็งค่าขึ้น 4.7% สูงสุดในอาเซียน ด้าน สศก. มั่นใจเศรษฐกิจโตตามเป้า

### 'คิงเพาเวอร์'ทุ่มหมื่นล.-ขยายสาขา

นายอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ภายใน 5 ปีจากนี้เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อเปิดสาขาใหม่ของคิง เพาเวอร์ เบื้องต้นวางไว้ 5 สาขา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากปัจจุบันมีสาขาเฉพาะในไทย 9 สาขา

### ออมสินดีเดย์ปล่อยกู้สินเชื่อสูงอายุ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าเตรียมเปิดตัวธนาคารผู้สูงอายุในต้นเดือนเม.ย.นี้ เป็นการดำเนินตามนโยบายรัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งการปล่อยสินเชื่อและรับเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งธนาคารเตรียมเปิดตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ 'รีเวิร์ท มอเกจ' เบื้องต้นกำหนดวงเงินก้อนแรก 5,000 ล้านบาท

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 31 มีนาคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 31 มีนาคม 2560

### ค่าเงินผันผวนกระทบส่งออก

สรท.จับตาค่าเงินบาทผันผวนแข็งค่า กระทบส่งออก คาดยอดเดือน มี.ค.แตะ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ดันทั้งปีโต 2-3%

นายณพพร เทปสิทธา ประธานสภาส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ส่งออกต้องจับตามองใกล้ชิด เพราะความผันผวน จนทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มีผลต่อยอดการส่งออกไทย คาดว่ายอดส่งออกในเดือน มี.ค.นี้ จะแตะระดับ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากได้อานิสงส์จากฐานปีก่อนที่ต่ำมาก

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

### ใช้จ่ายสงกรานต์ถูกร้อย

- ชาวบ้าน 64% ลดฉลอง
- ชียังผ่อนหนี้หลังแฉ่น

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บรรยากาศการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ปีนี้คาดว่าจะซบเซากว่าที่คาดไว้ โดยมีประชาชนกว่า 64% ระบุว่า จะขอประหยัดและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่องจากประชาชนยังกังวลปัญหาเรื่องกำลังซื้อ หลังจากมีการเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปีเพื่อให้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีจากโครงการช่วยเหลือชาติ โดยบางส่วนมีการซื้อด้วยบัตรเครดิต หรือใช้โปรโมชั่นซื้อก่อนผ่อนทีหลัง 3-6 เดือน ทำให้ทุกวันนี้ยังต้องมีภาระผ่อนชำระอยู่

ที่มา : เดลินิวส์

### ไทยถกรัฐบาลทรัมป์ครั้งแรก 3 เม.ย.

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี 60 วันที่ 3 เม.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯ เป็นการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรก กับสหรัฐ ภายใต้รัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ถือเป็นโอกาสดีในการหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างกัน ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

ที่มา : เดลินิวส์

### คลังลุ้นจีดีพีปีไก่แตะ 4%

นายภูษฎา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า สศค.เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสเติบโตได้ 4% ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (จีดีพี) จากอานิสงส์ของภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวก 2.5% แต่อย่างไรก็ตาม สศค.ก็ยังคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ของจีดีพีตามประมาณการเดิม โดยการขยายตัวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ส่วนการเติบโตช่วงครึ่งปีแรกนั้นประเมินว่ายังเป็นไปตามคาดการณ์

ที่มา : ไทยรัฐ



## สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## โพสต์ทูเดย์

**1 ปีตั้งบรรษัทน้ำมัน มติสนช.ฉลุยโยนรัฐบาลศึกษารูปแบบ นายกษัยนทหารไม่คิดหาผลประโยชน์พลังงาน**

สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ยอมตัดมาตรา 10/1 โยน ครม.ตั้งกรรมการศึกษาจัดตั้ง บรรษัทน้ำมันฯ ภายใน 60 วัน

ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ในวาระที่ 2 และ 3 ด้วยคะแนน 227 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และให้ประกาศใช้ เป็นกฎหมายต่อไป โดยกรรมาธิการยอมนตัดมาตรา 10/1 เรื่องจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ตาม ข้อเสนอของสมาชิกออก และให้ปรับไปอยู่ในข้อสังเกตในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

**ออมสินเปิดธนาคารผู้สูงอายุ**

ออมสินดีเดย์เปิดตัวธนาคารผู้สูงอายุ พร้อมเปิดสินเชื่อบ้าน 5,000 ล้าน ช่วยเงินยังชีพคนชรา นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียม เปิดตัวธนาคารผู้สูงอายุในช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้ โดยจะมีทั้งการปล่อยสินเชื่อและการรับฝากเงิน ใน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ รีเวิร์ส มอรัทเกจ (Reverse Mortgage) นั้น เบื้องต้นกำหนดวงเงินก้อนแรก 5,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นำกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันใน การขอสินเชื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน การครองชีพ

**ค่าเงินผันผวนกระทบส่งออก**

สรท.จับตาเงินบาทผันผวนแข็งค่า กระทบส่งออก คาดยอดเดือน มี.ค.แตะ 1.81 หมื่นล้าน เหรียญสหรัฐ ดันทั้งปีโต 2-3%

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ส่งออกต้องจับตาดูใกล้ขีด เพราะความผันผวน จนทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่านั้น มีผลต่อยอดการส่งออกไทย คาดว่ายอดส่งออกในเดือน มี.ค.นี้ จะแตะระดับ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากได้อานิสงส์จากฐานปีก่อนที่ต่ำมาก

**5 เดือนคลังกระเป๋าดูง เก็บรายได้เกินเป้า 1.41 หมื่นล้าน รัฐวิสาหกิจนำส่งสูงเกินคาด**

คลังโชว์รายได้รัฐบาล 5 เดือน เกินเป้า 1.41 หมื่นล้าน ได้รัฐวิสาหกิจส่งเงินสูงกว่าประมาณ การ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การ จัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลจัดเก็บได้ 8.76 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.41 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณ การ 2.09 หมื่นล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 1.15 หมื่นล้านบาท

## สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## แมกโนเลียลุยค้าปลีกเสริมแกร่ง

แมกโนเลียเปิดพื้นที่โครงการมิกซ์ยูส วิสซ์ดอม วันโอ-วัน ต่อยอดสู่ธุรกิจค้าปลีก นายวิสิทธิ์ วัลย์ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้รุกสู่ธุรกิจค้าปลีกในโครงการวิสซ์ดอม วันโอ-วัน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาในรูปแบบมิกซ์ยูสของบริษัท ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม ออฟฟิศ และพื้นที่พาณิชย์กรรมบน ถนนสุขุมวิท 101 พื้นที่โครงการ 43 ไร่ มูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 3 อาคาร เนื้อที่ 17 ไร่ มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท

## กรุงเทพธุรกิจ

## ถอนตั้ง'บรรษัทน้ำมัน'ประธานกมธ.ปฏิเสด็จทหารเอี่ยวธุรกิจพลังงาน

คปพ.ชุมนุมหน้าสภา ค้านร่างกฎหมายปิโตรเลียม กรรมการฯถอน "บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ" ออกจากร่างกฎหมายปิโตรเลียม หลังถกกว่า 5 ชั่วโมง ด้าน"สกนธ์"ประธานกมธ.แจงเข้าใจตลาดเคลื่อนประเด็นตั้งทหารเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงาน "บรรษัทน้ำมัน" ขณะผลลงมติ มาตรการอื่นเป็นเอกฉันท์

## 'คิงเพาเวอร์'ทุ่ม5ปีกว่า1.2หมื่นล.ขึ้นท้อป5ดิวิชั่นพีรี

"คิง เพาเวอร์"วางแผน 5 ปี ทุ่ม 1.25 หมื่นล้าน สยายปีกร้านปลอดอากาศในเมือง-สนามบิน ตปท. ปรับใหญ่สาขา "รวงน้ำ" ยกกระดับสู่ลักซ์วารี พร้อมชินเนออีธุรกิจเครือแอร์เอเชีย -เลสเตอร์ ซิตี หนุนสร้างแบรนด์ หวังผงาด ท็อป 5 ดิวิชั่นพีรีโกลบอล ดันรายได้ปี 64 ทะลุ 1.4 แสนล้าน

## ไทยผนึกเวสต์แบงก์ทำมาสเตอร์แพลนพัฒนาศก.ภูมิภาค

รัฐบาลเตรียมร่วมมือเวสต์แบงก์ จัดทำมาสเตอร์แพลน วางแผนเปลี่ยนผ่านประเทศ ไปในทิศทางเดียวกับซีแอลเอ็มวีรับอาร์เซ็ปด้านบริษัทหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น จ่อตั้งฐานผลิตในไทยป้อนลูกค้าอาเซียน ระบุมีลูกค้าเพียงพอ ไม่เกี่ยวเงื่อนไขบีโอไอ

## ลุ้นส่งออก-บกลางต้นเศรษฐกิจโต 4%

คลังเผยเครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนก.พ.ขยายตัวดี มั่นใจจีดีพีปีนี้โตตามเป้าที่ 3.6% และอาจโตถึง 4% หากส่งออกขยายตัวดี-บกลางกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคเบิกจ่ายได้ 60% โดยไม่จำเป็นต้องมีมาตรการ กระตุ้นเพิ่มเติม ด้านสรท.ห่วงบาทแข็งที่ 34.5 กระทบส่งออก โตเพียง 1.5-2%

## ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

## หมกเม็ดบรรษัทฯ ชื่อเวลาดัง'กก.'ศึกษาปี สนช.ยึดใส่ข้อสังเกต

# สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ที่ประชุม สนช. ลงมติ 227 เสียง ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม หลัง "บิ๊กกนธ์" ประธาน กมธ.ยอมตัดมาตรา 10/1 เรื่องตั้งบรรษัทน้ำมันนอก พร้อมให้เขียนลงข้อสังเกตแนบท้าย ตั้ง กก.ศึกษารูปแบบ 60 วัน หาแนวทางเหมาะสมให้ได้ใน 1 ปี คพพ.มาตามนัดยื่น 4 ข้อเรียกร้องให้ถอนร่าง ๕-ไร่ป่วน นายกษัตริย์ธนาธิบดินทร์ ร่อนเอกสาร 6 แผ่นชี้แจงปมร้อน ยัน รบ.-คสช.ไม่รู้เห็น "กรมพลังงาน ทหาร" เป็นผู้ดำเนินการ ยืนยันไม่มีให้ทหารเข้าเี่ยวอย่างเด็ดขาด

## จีพีซีไทย-เขมรขึ้นมีน ไร่วาระ'บ่อนสายตะกั่ว'

"โฆษกกลาโหม" เผย "ประวัติ" ถก "เตี้ย บันท์" ก่อนประชุมจีพีซี ชุดขึ้นมีน-บรยากาศ อบอุ่น ยันหวังพัฒนาชายแดนทั้ง 2 ชาติให้สงบ-สันติสุข เสนอตั้งสายด่วนประสานในระดับต่างๆ ลด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

## 27เม.ย.ส่งฟ้อง'ทนายทกระทิงแดง' อัยการขีดเส้นตายไม่มาออกหมายจับ

ออส.ยื่นสั่งฟ้อง "บอส อยู่วิทยา" ขั้รถประมาทชน "ดาบวิเชียร" ดับ ปัดละเลยเพิกเฉย-ชุก สำนวน อ้างเหตุรอดผลสอบหลายหน่วยงาน หลังโจทก์ไปร้องขอความเป็นธรรม ระบุมอบทนายมาขอ เลื่อนหลายหน ครั้งล่าสุด 30 มี.ค.อ้างติดภารกิจอยู่อังกฤษ ขีดเส้นตาย 27 เม.ย.นี้ไม่มา โดนหมายจับ แน่

## โจรใต้ถล่มสภ.ระแงะ ตำรวจดับ1-เจ็บ4

โจรใต้เหิมหนัก ซึ่งกระบะบุกยิงถล่มโรงพัก สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขณะตั้งแถวกำลังมอบ นโยบาย ตร.เสียชีวิต 1 เจ็บ 4 ก่อน จนท.ค้น 2 จุด รวบ 2 ผู้ต้องสงสัยสอบปากคำ

## 'ปิ้ง'ลั่นวางมือ-ไวย'สนช.'ใช้อารมณ์ ทำสถิติโดนถอดถอน231เสียง

มติ สนช. 231 ต่อ 4 เสียง ถอดถอน "สุรพงษ์" ฐานออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ" ตัดสิทธิ การเมือง 5 ปี เจ้าตัวไวย สนช.ใช้อารมณ์ตัดสิน ประกาศวางมือทันที แต่ฝาก "เรื่องไกร" หาช่องล้ม มติ เหตุประชุมแถลงปิดคดีองค์ประชุมไม่ครบ ด้าน "ทักษิณ" ส่งทนายแจ้งความเอาผิด "เปลว สีเงิน- ปราญ์ สามสี" ข้อหาหมิ่นประมาท กล่าวหาเสียงภาษีหุ้นชินคอร์ป

## ตัดสินประหารพญบ.สีถาน ช่มขืนฆ่า'น้องสนอร์'

ศาลกาฬสินธุ์ตัดสินประหารชีวิต "ผู้ใหญ่บ้านสีถาน" ฆ่าข่มขืน "น้องสนอร์" พร้อมชดใช้ สินไหม 2.39 ล้านบาท "ทนายจำเลย" เตรียมยื่นอุทธรณ์

ไทยรัฐ

เร่งจัดสร้างโกศทองคำพระบรมอัฐิ'ร.9' แห่งตัดชักราชรถ

# สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เหล่ากำลังพลกองทัพบกทุกระดับชั้นที่ผ่านการคัดเลือกจาก 17 หน่วยงานทหาร หลังไหลไปสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จุดซักราชรถในรัชวบนพระอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นงานที่สุดภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติยศสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสจุดซักราชรถรัชวบนพระบรมศพ "รัชกาลที่ 9" ด้าน "ธนะศักดิ์" มั่นใจพระเมรุมาศเสร็จทันกำหนด ด้านคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ เห็นชอบแบบพระโกศทองคำลงยาทรงพระบรมอัฐิ "ในหลวงภูมิพล" รวม 4 แบบ

## 'บิ๊กตู'เติมพันชีวิตไม่ให้ทหารเกี่ยวข้องพลังงาน

สนช.ถอยเป็นแค่ข้อสังเกต ให้ศึกษาจัดตั้งบรรษัทในปี สภามติท่วมทันถอดถอนบั้ง

"ประยุทธ์" กร้าวเติมพันชีวิต ยันทหารไม่คิดฮุบขุมทรัพย์พลังงาน ไม่ให้มีหน่วยทหารไปเกี่ยวข้องเด็ดขาด ฮีมมีอบต่านทำผิดกฎหมายต้องโดนคดีอย่ามาใช้กฎหมายเหินอกกฎหมาย ร่อนเอกสารผ่านสื่อไต่ครหาส่งกรมพลังงานทหารเอี่ยวผลประโยชน์ส่งฝ่าย ก.ม.ไล่สอบมือโพลต์ให้ร้ายรัฐบาล-คสช.- ทหารเสื่อมเสียร้ายแรง "วิษณุ" โป้ยผ่านวาระแรกแล้วเป็นเรื่องของสภา รบ.ไปสั่งแก้ไม่ได้ สนช.ถกเครียดปมร้อน "สกันธ์" ยอมถอยตัดทิ้ง ม.10/1 ไปใส่เป็นข้อสังเกต 1 ปี ผุดบรรษัทน้ำมันถ้าไม่ทำ 25 สนช.เข้าชื่อตั้น ก.ม.จัดตั้งได้ ด้าน คปพ.บุกรัฐสภาจ้ถอน 2 ร่าง พ.ร.บ.ไปปรับปรุง สนช.ทิ้งทวนลงมติท่วมทัน 231 ต่อ 4 สอย "บั้ง" เว้นวรรค 5 ปี "ทักษิณ" ส่งทนายฟ้องหมิ่นฯคอลัมน์นิสต์-สำนักข่าว-เว็บเพจ กล่าวหาเสียงภาษีชินคอร์ป-ซักไยโกตี "บิ๊กตู" เคลียร์ไม่ได้ถูกรูวอนเลิกล่ารายชื่อถอดถอน รมว.ศธ.

## โอดสุวรรณภูมิดับสลด "หนุ่มไอร์แลนด์"เจตนาฆ่าตัวตายวงจรปิด-ชัดเจน

นักเดินทางไทย-เทศ ตกใจสงเสียงหวีดร้องลั่นสนามบินสุวรรณภูมิ หลังเห็นภาพหนุ่มชาวไอร์แลนด์ปีนราวบันไดเลื่อนชั้น 4 ทั้งตัวลอยละลิวลงมากระแทกพื้นร่างชักรกระดูกเลือดไหลทะลัก ทีมแพทย์ ทสภ.เร่งกู้ชีพก่อนส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชีวิตไม่สำเร็จสิ้นใจอนาถ ตำรวจระบุผู้ตายเข้าออกเมืองไทย 4-5 ครั้งแล้ว ล่าสุดเพิ่งเข้าไทยมาเพียง 2 วันคาดอาจเป็นนักดนตรีที่เล่นตามผับของชาวไอร์แลนด์เกิดเครียดปัญหาชีวิตเลยคิดสั้นฆ่าตัวตาย

## กก.2ชุดคุม'ธรรมกาย' เป็นมติสม.ช่วยแนะนำ'รท.สมภาร' ชงเลิกม.44

ที่ประชุม มส.มีมติตั้งกรรมการ 2 ชุด กำกับดูแลและให้คำปรึกษาต่อรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ปฏิบัติตามกฎหมายมหาเถรสมาคมและกฎหมายขณะเดียวกันยังรับทราบแนวทาง 9 ข้อเสนอของดีเอสไอในการแก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกาย 1 ในนั้นคือการยกเลิก ม.44 ขณะที่ รมว.ยุติธรรมรับมีแนวโน้มยกเลิกจริงแต่ดีเอสไอจะต้องประเมินสถานการณ์ กอนด้าน "วิฒนา" ดูโพสต์เฟซจวก คสช.ออกคำสั่งจับกุมพระผู้ใหญ่ให้ต้องคดีเปิดช่องตั้งพระวัดอื่นเป็นเจ้าอาวาสหวังยึดธรรมกาย

## เผยผลสำรวจ!ทั่วโลกได้มีหีน'กำเนิดพลอย'

## สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นักธรณีวิทยาศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเข้าร่วมสำรวจทิวทัศน์แอนตาร์กติก เก็บตัวอย่างหินรวม 216 ตัวอย่างที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน อาทิ หินที่เป็นแหล่งกำเนิดของไฟลีน และทับทิม เพื่อมาวิเคราะห์หาเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

### แจกดีลูกระถางแดงเลื่อนหน้าเบือ

อัยการยอมยื่นมาตรการนี้-มีฮีต 27เมษาถ้าไม่มาจะขอหมายจับ!

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงความคืบหน้าคดี "บอส อยู่วิทยา" ทายาทเครื่องต้มชู กำลังกระถางแดงซึ่งเฟอร์รารีพุ่งชนดาบตำรวจสายตรวจ สน.ทองหล่อ ดับสยองคาเครื่องแบบ ยันไม่ได้นั่งนอนใจเชิญพบเจ้าหน้าที่ 27 เม.ย.นี้ เพื่อส่งฟ้องข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและชนแล้วหนี ถ้าไม่มาอ้างเหตุผลเลื่อนลอยจะประสานพนักงานสอบสวนออกหมายจับทันทีที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งว่าไม่ได้ขับรถเร็ว ให้สอบผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องความเร็วของรถและอ้างติดธุระอยู่ต่างประเทศจึงต้องสอบให้หมดข้อสงสัย

### ธุรกิจย่าแม่สาว35ฆ่าตัว .38จ่อได้คางทะเลสุดท้ายทอย

สาวหุ้นส่วนร้านนวด คลินิกกายภาพบำบัดซอยลาดพร้าว 11 ยิงตัวตายคาบ้านย่านโชคชัย 4 ตำรวจพบจดหมายเขียนระบายประสบปัญหาขาดทุนและทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้น้องสาว ขณะที่ตำรวจคาดผู้ตายเครียดคิดไม่ตกเพราะพิษเศรษฐกิจ

-----

คอลัมน์: รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: ประเมินเกษตรไทย4.0

Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th)

รศ.ดร.อัคร พิศาลวานิช

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 ผมได้ไปบรรยายเรื่อง "การปรับตัวของเกษตรกรไทยในยุคประเทศไทย 4.0" ในงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีการประเมินว่า สถานะของสินค้าเกษตรไทยปี 2560 นั้นอยู่ในระดับใดของเกษตรกรรม 4.0 รวมทั้งเศรษฐกิจการผลิตของแต่ละสินค้าเกษตร (การผลิต ต้นทุน และรายได้) เป็นอย่างไร

หลักเกณฑ์มีว่า "เกษตรกรรม 4.0" ประกอบด้วย การทำน้อยได้มาก แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้ามีคุณภาพปลอดภัย เข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ปรับการผลิตเพื่อสนองตลาด ทำตลาดเองได้มีอำนาจต่อรองและรักษาสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็เก็บข้อมูล 1,000 ตัวอย่าง เพื่อประเมินสถานะของสินค้าเกษตรไทยว่ามีสถานะเป็นเกษตรอยู่ในระดับใด รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรที่โดดเด่นเพื่อประเมินผล

ทั้งนี้ สืบมาจากสินค้าเกษตรประเภทผัก ผลไม้ พืชไร่ และปศุสัตว์จำนวน 14 ประเภท คือ ต้นหอม เมล่อน มะม่วง มะขาม ฝรั่ง มะพร้าว กล้วยหอม ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา น้ำมันปาล์ม สุกร โคเนื้อและไก่ โดยตั้งเป็นคะแนน 4 ระดับ เพื่อให้ตรงกับระดับการพัฒนาเกษตรที่มี 4 ระดับ แต่ผมคิดว่าเนื้อหาของบทความคงไม่สามารถนำเสนอสินค้าได้ครบทั้ง 14 ชนิด เอาเท่าที่สามารถนำเสนอได้ก็แล้วกันนะครับ

ขอเริ่มจากกลุ่มผักและผลไม้ก่อนครับ "ต้นหอม" สามารถผลิตได้ 6 ตัน/ไร่/ปี หากทำเป็นเกษตร 4.0 จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 50% ต้นทุน 1.8 แสนบาท/ไร่/ปี รายได้ 2.1 แสนบาท/ไร่/ปี แสดงว่า ใน 1 ปี มีรายได้หลังหักต้นทุนแล้วเหลือไร่ละ 3 หมื่นบาท หากทำเป็นเกษตร 4.0 รายได้จะเพิ่มขึ้นอีก 128% สถานะของสินค้าต้นหอมอยู่ที่เพียง 1.4 เท่านั้น สิ่งที่ต้องทำหากจะเป็นเกษตร 4.0 คือ วางแผนการผลิตให้สามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ลดความเสี่ยงด้วยการหาตลาดต่างประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป

สินค้าต่อไปคือ "เมล่อน" พบว่า 1 โรงเรือนให้ผลผลิต 4 ตัน ต้นทุนต่อโรงเรือน 6 หมื่นบาทต่อปี และสร้างรายได้ 1.6-2.8 แสนบาท/ปี/โรงเรือน ผลการประเมินพบว่า อยู่ที่ระดับ 1.9 หากต้องการพัฒนาขึ้นไปในระดับเกษตร 4.0 ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้นอีก 50% และต้นทุนเพิ่มอีก 100% แต่รายได้เพิ่มขึ้นเพียง 40% เท่านั้น "มะม่วง" มีคะแนนอยู่ที่ 1.4 ส่วนเศรษฐกิจการผลิตของเกษตรกรมะม่วง พบว่า 1 ไร่ ได้ 2 ตัน ต้นทุน 4 หมื่นบาท/ไร่/ปี และมีรายได้ปีละ 5 หมื่นบาท/ปี "มะขามหวาน" มีคะแนนอยู่ที่ 1.6 เช่นเดียวกับ "ฝรั่ง" ที่มีคะแนนอยู่ที่ 1.6 เท่านั้น การแปรรูปและความสามารถของเกษตรกรที่จะเป็นเกษตร 4.0 เป็นประเด็นที่ต้องพัฒนากันต่อไป "มะพร้าวน้ำหอม" ได้คะแนนอยู่ที่ 1.7 ใน 1 ไร่ ได้ 6,400 ลูก มีต้นทุนการผลิต 6,000 บาท/ไร่/ปี และสร้าง รายได้อยู่ที่ 1.28 แสนบาท/ไร่/ปี "กล้วย" คะแนนอยู่ที่ 2 พอดี โดยใน 1 ไร่ นั้น สามารถผลิตได้ 6 ตัน มีต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 2.5 หมื่นบาท/ไร่/ปี และสร้างรายได้อยู่ที่ 8 หมื่นบาท/ไร่/ปี เมื่อประมวลรวมในกลุ่มผักและผลไม้พบว่า สถานะของเกษตรกรไทยอยู่ที่ 1.7

สำหรับหมวดพืชไร่ "ข้าว" มีคะแนนอยู่ที่ 1.6 ผลผลิตโดยเฉลี่ยเท่ากับ 450 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิต 4,500 บาท/ไร่ และรายได้เท่ากับ 3,735 บาท/ไร่ หากมีการปรับเป็นเกษตร 4.0 ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่ากันคือ 14% การเพาะปลูกและตัวชาวนาเป็นปัญหาหลักของจะเป็น 4.0 ส่วน "มันสำปะหลัง" อยู่ระดับที่ 2.3 ได้ผลผลิตต่อไร่ 7 ตัน/ฤดูการผลิต มีต้นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไร่/ฤดูการผลิต สามารถสร้างรายได้ 1.2 หมื่นบาท/ฤดูการผลิต ปัญหาหลักของการจะเป็นเกษตร 4.0 ของมันสำปะหลัง คือ การแปรรูป สำหรับ "ปาล์มน้ำมัน" อยู่ที่ระดับ 2.3 ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคะแนนของพืชไร่อื่นๆ ขณะที่ "ยางพารา" อยู่ที่ 2.6 มีผลผลิตต่อไร่ 640 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตต่อไร่อยู่ที่ 2.5 หมื่นบาท/ไร่ และมีรายได้ 4.5 หมื่น/ไร่ หากเป็นเกษตร 4.0 รายได้และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 15% โดยการใช้ระบบการกรีดยางแบบอัตโนมัติ

โดยรวมการประเมินการเป็นเกษตร 4.0 ของกลุ่มพืชไร่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 ซึ่งถือว่าสูงกว่ากลุ่มผักและผลไม้ ดังนั้น ผมขอสรุปว่าหากเกษตรกรไทยต้องการยกระดับก้าวขึ้นไปเป็นเกษตรแบบ 4.0 นั้น จะต้องมีการปรับตัวทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรนั้น เนื้อที่อาจไม่พอ ต้องรบกวนสอบถามเข้ามาที่ศูนย์ฯ ผมได้ครับ

### คอลัมน์: เอสเอ็มอี มอนิเตอร์: งานไทยเฟื่องค์ครั้งใหญ่

Source - โปสต์ ทูเดย์ (Th)

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ร่วมมือจัดงานแสดงสินค้าอาหาร ไทยเฟ็กซ์-เวิลด์ ออฟ ฟู้ด เอเชีย โดยจะมีผู้ประกอบการอาหารจำนวน 2,000 ราย จาก 40 ประเทศ มาร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทย 700 ราย และเป็นเอสเอ็มอี 520 ราย ทั้งนี้ในงานจะมีทั้งการออกบูธการแสดงสินค้านวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก รวมถึงการผลักดันผู้ประกอบการอาหารไทย และกลุ่มเอสเอ็มอี ขยายตลาดสู่คู่ค้าในทั่วโลก การหาตลาดส่งออกใหม่ๆ งานมีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560 ซึ่งงานในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ ส่วนวันที่ 3-4 มิ.ย. จะเป็นวันจำหน่ายปลีก จัดที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 และอาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

### รณรงค์คน ไทยกิน ไข่เพิ่มตั้งเป้าคนละ300ฟองต่อปี

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ เดินหน้ารณรงค์ หลัง ปีที่ผ่านมาคนไทยกินไปแค่ 240 ฟอง เน้นประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ตั้งเป้าปี 2561 ครบ 300 ฟอง

นายเรวัต หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ 300 ฟอง เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง ตามแผน ยุทธศาสตร์ไข่ไก่ พ.ศ.2557-2561 ที่

เริ่มต้นในปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้คนไทย ตื่นตัว มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูกต้อง และมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี นั้นพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจและมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี แล้ว จากเดิมอยู่ที่ 220 ฟองต่อคนต่อปี

หลังจากนี้ไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร สถาบันการศึกษา และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรม ผลิตไข่ไก่ ในการทำกิจกรรมส่งเสริม การบริโภค และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคไข่ไก่ ของผู้บริโภคทุกกลุ่มและทุกวัยอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย "ไข่เป็นอาหารที่โปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัย ราคาถูก ปัจจุบัน ผู้บริโภคได้เปลี่ยนความเชื่อกรณีไข่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยหันมามั่นใจว่าสามารถกินไข่ได้ทุกวัน ผู้สูงอายุ เชื่อว่าสามารถกินไข่ได้มากกว่า 2 ฟองต่อสัปดาห์ และไข่ไม่มีผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย ดังนั้นแนวโน้ม การบริโภคไข่จึงคาดว่าจะมีมากขึ้น"

นายอรรถพล อัครนิธิยานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ในปี 2560 โครงการมีแผนงานรณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภค ไข่ไก่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับไข่ไก่ในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน ไข่พระอาทิตย์สัญจร 4 ภาค

โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประสานสมาคมแพทย์โรคหัวใจ จัดสัมมนาให้ความรู้งานวิจัยไข่ ในกลุ่มแพทย์ รณรงค์ "รักใคร...ให้มอบกระเช้าไข่ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย เป็นต้น

สำหรับราคาไข่ในปัจจุบัน เป็นราคาที่ขาดทุน ต้นทุนการผลิตขณะนี้อยู่ที่ ฟองละ 2.90 บาท ในขณะที่ราคาไข่คละ อยู่ที่ฟองละ 2.10 บาท ซึ่งทางผู้ประกอบการ อยากให้ซีพีเข้ามาช่วยรับซื้อไก่ปลด เล้า เข้าโรงงาน ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เกษตรกรมีความคล่องตัว นอกจากนี้หากไทยสามารถส่งออกไข่ไก่ไปเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ได้จะส่งผลให้สถานการณ์ ไข่ไก่ในประเทศดีขึ้น

-----